
มหาวิทยาลัยมหิดล

MUPY Newsletter

จุลสารคณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉบับที่ 5 กรกฎาคม - กันยายน 2555

คณะผู้จัดท�ำ

แนะน�ำ-ติชม

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ +66 02 644 8677-91

โทรสาร +66 02 354 4326

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

บรรณาธิการ

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ

งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายศิลปกรรม

หน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ

พิมพ์ที่

บริษัท วิสต้า อินเตอร์ปรินท์ จำากัด

เปิดใจ “กราฟ กฤษณภัชฏ์” 
เจ้าของรางวัลชนะเลิศ 

MUPY Mascot Contest
หน้า 3

จริงหรือไม่? มะหาดท�าให้ขาวขึ้นได้ 
หน้า 9

เภสัชฯ ม.มหิดล ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวการจัดงาน 

“AEC อาเซียนเปลี่ยนโลก”                                    หน้า 4



จุลสารคณะเภสัชศาสตร์

Editor
o ขอแสดงความยินดี

กับ รศ.ดร.ภญ.จุฑามณ ี

สทุธสิสีงัข์ เนือ่งในโอกาส 

ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็น 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล เป็น

วาระที่สองติดต่อกัน เมื่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2555

o ขอแสดงความยนิดกีบั ศ.ดร.โอภา วชัระคปุต์ อดตีหวัหน้าภาค

 วิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้

 ดำารงตำาแหน่ง ศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2553

 (5 - 6 กรกฎาคม 2555) ภาควิชาเภสัชกรรม จัดประชุมวิชาการเรื่อง National Conference on 

 Drug Interactions 2012 เพ่ือเป็นการร่วมฉลอง 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ

 พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ห้องบรรยาย 206 อาคารราชรัตน์

MUPY Good News 

MUPY Conference 

............

............

............

............

โดย กองบรรณาธิการ

Editor Talks

 (1 สิงหาคม 2555) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

 ครั้งที่ 1/2555 เพื่อสนับสนุนความรู้ทางเภสัชศาสตร์ที่ทันสมัยแก่เภสัชกรประจำาแหล่งฝึก รวมทั้ง

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงานระหว่างแหล่งฝึก และอาจารย์คณะเภสัชศาสตร ์

 ตลอดจนการหารือแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการฝึกปฏิบัติงานหลักสูตรฯ 6 ปี 

 ณ ห้องบรรยาย 206 อาคารราชรัตน์

 (8 สงิหาคม 2555) สำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ศนูย์พนัธวุศิวกรรม

 และเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิร่วมกบัโครงการช่วยเหลอืเพ่ือการปรับตัวของภาคการผลติและ

 ภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุน FTA) กรมการค้าต่างประเทศ 

 กระทรวงพาณชิย์ จดัการประชมุวิชาการ เร่ือง “สมนุไพรบรรเทาอาการปวดหลงัและปวดกล้ามเนือ้”

 เพื่อให้ประชาชนสามารถนำาสมุนไพรที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญ มาใช้เป็นทางเลือกในการ

 ดูแลรักษาอาการปวดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องบรรยาย 302 อาคารเทพรัตน์

 (9 - 10 สิงหาคม 2555) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง 

 Pharmacy Review and Update Series: 2012 Pharmacotherapy of Endocrinological 

 Diseases โดยเน้นโรคทางระบบต่อมไร้ท่อที่สำาคัญในประชากรไทย ได้แก่ โรคกระดูก ฮอร์โมน

 บำาบัด (ฮอร์โมนเสตียรอยด์และฮอร์โมนเพศ) และโรคของต่อมไทรอยด์ ณ ห้องบรรยาย 302 

 อาคารเทพรัตน์
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Talks สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ ขอเร่ิมต้นด้วยข่าวท่ีน่าชื่นชมยินดีของ รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ท่ีได้รับการแต่งต้ัง

เป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง จากนั้นไปติดตามการแถลงข่าวจัดงาน “อาเซียนเปลี่ยนโลก” ร่วมกับ

กระทรวงพาณิชย์ ในคอลัมน์เรื่องจากปก แล้วมาทำาความรู้จักกับเจ้าของรางวัลชนะเลิศการออกแบบมาสคอตในคอลัมน ์

All About MUPY ส่วนใครท่ีอยากรู้ว่า “มะหาด” ช่วยให้ขาวได้จริงไหม ติดตามได้ในคอลัมน์ Herb for Health ปิดท้ายด้วย 

MUPY Kitchen คอลัมน์ใหม่ท่ีจะชวนคุณผู้อ่านเข้าครัวปรุงเมนูง่ายๆ อย่าง “ทอดมันปลากราย” แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

 ผศ.ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์



มหาวิทยาลัยมหิดล
All About MUPY

............ ............ ตอน...MUPY Mascot the Winner

 สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน หมูพีกลับมารายงานตัวแล้วนะคะ วันนี้คอลัมน์ “All about MUPY” ของเรามีโอกาสได้ต้อนรับ นักศึกษาหนุ่ม

หน้าใสเจ้าของรางวัลชนะเลิศการออกแบบผลงาน MUPY Mascot ที่มีชื่อว่า MupLiFly (มิว-พลิ-ไฟล) ในพิธีไหว้ครู ประจำาปี 2555 เมื่อต้น

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อย่ารอช้า! ไปทำาความรู้จักกับเขาเลยค่ะ

Q: แนะนำาตัวเองให้คุณผู้อ่านได้รู้จักหน่อยค่ะ

 A: สวัสดีครับ ผม กฤษณภัชฏ์ จิตจักร ครับ ชื่อเล่นว่า “กราฟ” ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่ 5 ครับ 

Q: ทราบข่าวการประกวดฯ มาจากที่ไหน แล้วทำาไมถึงตัดสินใจส่งผลงานเข้าประกวดคะ

A: ทราบจากประกาศที่ติดในโรงอาหารของคณะครับ เหตุผลที่ตัดสินใจส่งประกวด คือ อยากจะ

รู้ว่าผลงานท่ีเราออกแบบมาจะได้รับการตอบรับอย่างไรบ้างครับ เพราะโดยส่วนตัวชอบทำางาน

ในด้านนี้อยู่แล้ว และทำาเป็นงานอดิเรกด้วย แต่ไม่ค่อยได้ส่งประกวดที่ไหนเลย เห็นว่าคณะ

จัดการประกวดครั้งนี้ขึ้นเลยลองทำาดู

Q: โอ้โห...ไม่ธรรมดานะคะ คุณน้อง เพิ่งส่งประกวดครั้งแรกก็คว้ารางวัลมาครองเลย ว่าแต่ตอนที่ออกแบบ

ผลงาน MupLiFly นี้ มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจบ้างไหมคะ

A: สำาหรับที่มานะครับ บอกได้เลยว่าครั้งแรกได้สังเกตว่าบัณฑิตที่จบจากคณะเรา มีความสามารถที่หลากหลาย 

สามารถไปสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศได้หลายทาง พอนึกถึงเหตุผลนี้ก็นึกถึงนกหรืออะไรที่มีปีก ที่พร้อมจะบินไปทุกหน ทุกแห่ง จึงเป็น

เหตุผลให้เกิด Mascot ตัวนี้ขึ้นมาครับ

Q: อ้อ...อย่างนี้นี่เอง แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างกับกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้คะ

A: รู้สึกดีมากๆ เลยครับ เพราะว่าโครงการนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้คณะได้ครับ

Q: ไหนๆ ก็พูดถึงคณะฯ แล้ว พี่ขอถามย้อนไปถึงตอนที่เข้าปี 1 หน่อยค่ะ 

ทำาไมถึงได้ตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาชีพนี้คะ

A: โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบการทดลองและชอบการทำางานที่หลากหลาย ซึ่งทราบ

มาว่าสาขาเภสัชศาสตร์ สามารถทำางานได้หลายส่วนนอกจากการอยู่ที่ โรงพยาบาล 

หรือร้านยาเพียงอย่างเดียว จึงเลือกมาเรียนครับ 

Q: หลังจากได้เข้ามาอยู่ที่นี่แล้ว สิ่งที่เราได้เรียนเหมือนหรือแตกต่างจากที่คิดไว้อย่างไรบ้างคะ

A: เหมือนส่วนใหญ่ครับ ส่วนที่แตกต่างก็คือได้รับแรงบันดาลใจมากขึ้น มีความรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพมากขึ้น และทำาให้รักวิชาชีพนี้มากขึ้น

อีกด้วยครับ

Q: คิดว่าอาชีพเภสัชกรมีความสำาคัญแค่ไหน และสามารถทำาประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือสังคม

อย่างไรบ้างคะ

A: สำาคัญมากที่สุดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นสาย Pharmaceutical care และ Pharmaceutical science 

มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพของคนในประเทศและเป็นกำาลังสำาคัญในการผลักดันสาธารณสุขของ

ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปครับ

Q: หลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้ว คิดว่าอยากจะทำาอะไรต่อไปคะ

A: อยากจะทำางานในด้าน Pharmaceutical science ซ่ึงอาจจะเป็นฝ่าย Research and Development 

ในโรงงานผลิตยา และนอกจากนี้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเรียนต่อให้สูงๆ ขึ้นด้วยครับ

Q : ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ น้องกราฟมีข้อคิด คติเตือนใจ เกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกร หรืออยาก

ฝากถึงน้องๆ ที่กำาลังตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยบ้างไหมคะ?

A: ก่อนที่เราจะทำาอะไรให้สำาเร็จ สิ่งแรกที่เราควรจะคิดก่อน คือต้องเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นว่าเราจะทำาได้ ซึ่งแรงเชื่อมั่นนี่แหละจะคอยช่วย

ผลักดันงานต่างๆ ของเราให้สำาเร็จลุล่วงไปได้ แต่ไม่ใช่เชื่อมั่นอย่างเดียวนะครับ ต้องทำาในสิ่งต่างๆ เหล่านั้นอย่างเต็มที่ด้วยนะครับ

 หมูพีขอปรบมือดังๆ เป็นกำาลังใจให้กับน้องกราฟ The winner คนเก่งของเราในการก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างที่ตั้งใจไว้นะ

คะ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

บทสัมภาษณ์ โดย หมูพี
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จุลสารคณะเภสัชศาสตร์

โดย กองบรรณาธิการ

 

 19 กรกฎาคม 2555 ทีผ่่านมา 

รองศาสตราจารย์ ดร. นพมาศ 

สุนทรเจริญนนท์ จากภาควิชา

เภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล ในฐานะทีป่รกึษา

โครงการสมุนไพร ภายใต้การ

สนับสนุนของกองทุน FTA พร้อม

ด้วยนายยรรยง พวงราช ปลัด

กระทรวงพาณิชย์ และนายมนัส 

สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้า

ต่างประเทศ ร่วมกันแถลงข่าว

การจัดงาน “AEC อาเซียนเปลี่ยนโลก” โดย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 นับเป็นโอกาสสำาคัญที่นักธุรกิจไทยและผู้เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและการค้า จะได้

พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้า 

และปรบัปรงุพฒันาเทคโนโลย ีรวมทัง้นวตักรรม

ใหม่ๆ ให้แก่สินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่

ยอมรบัมากขึน้ ดังนัน้ นกัธรุกิจและนกัลงทนุไทย 

จงึต้องมแีผนการทำางานท่ีสมบรูณ์ท้ังเกมรบัและ

เกมรกุ” นอกจากนี ้อธบิดีกรมการค้าต่างประเทศ 

ได้กล่าวเพิม่เติมว่า การจดังานครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจท่ีสำาคัญ

ของกรมการค้าต่างประเทศในด้านการอำานวย

ความสะดวกและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า

ของประเทศ ตลอดจนให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการและสาธารณชนทัว่ไปได้รับรู้และเตรียมความพร้อมในการก้าวสูก่ารเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community) อาทเิช่น การจดันทิรรศการเชงิความรู ้การเสวนาเกีย่วกบั

การปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อรองรับ AEC โดยนักธุรกิจ

ชัน้นำาของไทย การจัดคลนิกิให้คำาปรึกษาแนะนำาเกีย่วกบั

การค้าการลงทุนใน AEC การออกร้านแสดงสินค้า

ของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ เป็นต้น 

จุลสารคณะเภสัชศาสตร์

เภสัชฯ ม.มหิดล ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
แถลงข่าวการจัดงาน “AEC อาเซียนเปลี่ยนโลก”

4
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รศ.ดร.นพมาศ สนุทรเจรญินนท์ ทีป่รึกษาโครงการสมนุไพร 

ได้กล่าวสนับสนุนถงึการเตรยีมความพร้อมของนกัธรุกจิไทย

ว่า “ในฐานะที่ปรึกษาของโครงการสมุนไพรไทย ที่ได้รับ

ทุนวิจัยจากกองทุน FTA ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการ

ตั้งรับ AEC เนื่องจากในขณะนี้การทำางานในการแก้ปัญหา

มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและตลาดสากลเพ่ือสร้าง

ความเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก 

โดยการจัดระบบห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย 

การพฒันาผูป้ระกอบการ ในอตุสาหกรรมผลติยาสมนุไพรไทย

ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึ้น และยิ่งไปกว่านั้น

ที่ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก ขณะนี้คือ การอบรมให้

แพทย์แผนปัจจบุนัเช่ือมัน่ในยาสมนุไพรไทยมากขึน้ นอกจากน้ี

ยังมีการออกร้านของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยาสมุนไพร 

และเครื่องสำาอางสมุนไพร ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สมุนไพรซ่ึงผลิตโดยโรงงานที่ได้รับคุณภาพตามมาตรฐาน 

GMP และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด

สวนสมุนไพรให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของเครื่องยาในตำารับยา

ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตัวอย่างเช่น ตำารับยาหอม ตำารับยา

จันทน์ลีลา ตำารับยาแก้ไข้ห้าราก ตำารับยาเหลืองปิดสมุทร 

เป็นต้น” รศ.ดร.นพมาศ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้อีกว่า 

“ในฐานะทีป่รกึษาโครงการฯ และเป็นตวัแทนของผูป้ระกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมยาสมุนไพรในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณ 

กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ ที่สนับสนุนทุนเพื่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรให้มีขีดความสามารถที่จะสู้

กับอาเซียนได้ เพราะประเทศของเรามีทรัพยากรธรรมชาติ

มากเพยีงพอต่อการผลติยาสมนุไพรสำาหรับใช้เอง โดยไม่ต้อง

พึ่งพายาแผนปัจจุบันซึ่งต้องนำาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

ในแต่ละปีเป็นจำานวนมาก จึงถือได้ว่าอุตสาหกรรมสมุนไพร

เป็นหน่วยงานทีเ่ปลีย่นทรพัยากรธรรมชาตใิห้เกดิการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของชาติ และเป็นการพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพ 

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างงานให้กับคนไทยตั้งแต่ต้นนำ้า

จนถึงปลายนำ้า และการที่เราร่วมมือร่วมใจใช้ยาสมุนไพร

จะเป็นการดำารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ

ให้มีการสืบทอดต่อไป” โดยงาน “7 ทศวรรษกรมการค้า

ต่างประเทศ นำาพาการค้าไทยสู่ AEC” ได้จัดขึ้นในระหว่าง

วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ Royal Paragon 

Hall Exhibition & Convention Center ชั้น 5 ศูนย์การค้า

สยามพารากอน
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บทความโดย : รองศาสตราจารย์ยวุด ีวงษ์กระจ่าง ภาควชิาสรรีวทิยา คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

ยาดม มีอันตรายหรือไม่?
Drug Tips

............ ............

 ในปัจจุบัน “ยาดม” ซึ่งใช้บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก หน้ามืดตาลาย วิงเวียนศีรษะ กำาลังเป็นที่นิยม

ในท้องตลาด โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุอานามเลยวัยกลางคนขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ยาดมสมัยใหม่มีการ

ปรับปรุงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่เตะตาของกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น จึงได้รับการออกแบบให้มีความ

ทันสมัย ขนาดกะทัดรัดเหมาะมือ ผลิตภัณฑ์รูปแบบนี้สร้างสรรค์เพื่อคนยุคใหม่ วัยทำางาน เนื่องจากคนยุค

ใหม่มักมีกิจกรรมและการผ่อนคลายหลังการทำางานในเวลาที่ค่อนข้างจำากัด จึงมักผ่อนคลายด้วยกลิ่นบำาบัด 

(Aromatic) ยาดมจึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่นำาเสนอ นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการอดบุหรี่ก็นิยมที่จะหันมาใช้ยาดม

ทดแทนการสูบบุหรี่ ทำาให้เกิดคำาถามว่า ยาดมมีอันตรายหรือไม่ 

 ผลิตภัณฑ์ยาดม ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

เมนทอล การบูร พิมเสน นำ้ามันหอมระเหยและอื่นๆ 

เช่น นำ้ามันสะระแหน่ นำ้ามันเขียว นำ้ามันกานพลู หรือ

นำ้ามันยูคาลิปตัส และยังมีนำ้ามันระเหยยาก เป็นสาร

ช่วยในการละลาย เช่น นำ้ามันงา นำ้ามันแร่ หรืออาจมี

สารสกัดจากสมุนไพรบ้าง องค์ประกอบหลักของ

เมนทอลหรือเรียกว่าเกล็ดสะระแหน่ การบูรและ

พิมเสน รวมถึงนำ้ามันหอมระเหยเหล่านี้จะทำาให้เกิด

ความรูส้กึเย็น ซ่า ในโพรงจมูก รู้สกึสดชืน่ ต่ืนตัวได้บ้าง 

แต่การสูดดมสารเหล่านี้บ่อยๆ อาจทำาให้เยื่อเมือกบุ

ทางเดินจมูก ที่สัมผัสกับกลิ่นที่เข้มข้น เกิดการระคาย

เคืองได้ 

 เมนทอลหรอืเกลด็สะระแหน่ มลีกัษณะเป็น

ผลึกสีขาว มีกลิ่นหอมเย็น มีอยู่ในนำ้ามันหอมระเหย

ที่ได้จากใบมิ้นต์ หรือที่เรียกว่าใบสะระแหน่ฝรั่ง 

มีประโยชน์ในการขับลม มักใช้แต่งกลิ่นและรสยา 

เช่น ยาเคลอืบกระเพาะอาหาร มฤีทธิเ์ป็นยาชาเฉพาะที่

อย่างอ่อนๆ ลดการบวมของหลอดเลือดที่จมูก และ

ลดอาการปวด สารน้ีเมือ่สมัผัสกบัผิวหนังทำาให้รูส้กึเยน็ 

แต่ในความเข้มข้นสูงและใช้ติดต่อกัน สารนี้อาจทำาให้

เกดิอาการระคายเคอืงบรเิวณทางเดนิหายใจ เมือ่สดูดม 

และอาจทำาให้เกิดปอดอักเสบ
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 การบูร มีลักษณะเป็นเกล็ดมันวาว สีขาว มีกลิ่น

หอมเย็นฉุน เดิมสกัดจากต้นการบูร แต่ปัจจุบันเป็นสาร
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สงัเคราะห์ เนือ่งจากทำาได้

ง่าย ราคาถูกกว่าสกัดจาก

พืช การบูรถูกดูดซึมทาง

ผิวหนังได้ดี และรู้สึกเย็น

เมื่อสัมผัสกับผิวหนังเช่น

เดียวกับเมนทอล มีฤทธิ์

เป็นยาชาและต้านจลุนิทรย์ี

อย่างอ่อนๆ ใช้ทาเฉพาะที่

แก้เคลด็บวม ขดัยอก แพลง แก้พษิแมลงสตัว์กัดต่อย 

และโรคผิวหนงั นอกจากนีย้งัมีฤทธิก์ระตุน้ระบบประสาท

ส่วนกลาง อาจเกิดอันตรายจากการสูดดม เนื่องจาก

ระคายเคืองทางเดินหายใจ เคยมีรายงานการชักใน

เด็กทารกเมื่อกินโดยบังเอิญ มีการนำาการบูรมาใส่ใน

รถยนต์ เพื่อปรับอากาศ ทำาให้หอมสดชื่น พบว่าการบรู

เป็นสารระเหิดได้ เมื่อใส่ในรถยนต์ที่เปิดเครื่องปรับ

อากาศตลอดเวลา การบูรจะระเหิดไปเกาะที่ช่องแอร์ 

และหากจอดรถยนต์ทิ้งไว้ในที่อากาศร้อน อัตราการ

ระเหิดก็จะเร็วยิ่งขึ้น ทำาให้รู้สึกว่าการบูรลดจำานวนลง 

หากมีการใส่การบูรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ได้เปิดประต ู

หรือหน้าต่างทิง้ไว้ให้ระเหิดออกมา

ด้านนอก ความเข้มข้นของกลิ่น

การบูรเพิ่มขึ้น และทำาให้เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ

ปอดและตับได้ 

 พิมเสน มีลักษณะเป็น

เกล็ดเล็กๆ แบนๆ สีขาวขุ่นหรือ

แดงเรื่อๆ กลิ่นหอมเย็น พิมเสนบริสุทธิ์รูปร่างเป็น

หกเหลี่ยม ได้จากการนำาการบูรมาหุงกับยาอ่ืนๆ 

แต่ปัจจุบัน ได้จากสารสังเคราะห์ซึ่งจะมีรสเผ็ดกัดลิ้น 

ถ้าเป็นของแท้จากธรรมชาติจะไม่กัดลิ้นแต่จะทำาให้

เย็นปากคอ ประโยชน์ทางยา ใช้สูดดมแก้ลมวิงเวียน 

ทาภายนอกแก้เคล็ดขัดยอก แต่อาจเป็นอันตราย

หากสดูดม เนือ่งจากสารนีท้ำาให้เกดิอาการระคายเคอืง

บรเิวณทางเดนิหายใจ นอกจากนีส้ารนีย้งัมฤีทธิก์ระตุ้น

และสงบระบบประสาทส่วนกลาง ยาดมที่ประกอบ

ด้วยสารหลัก 3 ตัวนี้ เมื่อสูดดมจะทำาให้โล่งจมูกและ

ทำาให้เกิดความรู้สึกเย็น ซ่า สดชื่น ตื่นตัว มีประโยชน์

ในขณะที่เป็นลมวิงเวียน หรือคัดจมูก แต่การใช้ยาดม

ที่ถูกต้อง ควรสูดดมใกล้ๆ แต่ไม่สัมผัสโดยตรง ไม่ควร

ให้หลอดยาเข้าไปค้างไว้ในจมูก เพราะสารทุกตัวอาจ

ทำาให้ระคายเคืองเมื่อสัมผัส ควรหลีกเลี่ยงการใช้

หลอดยาดมท่ีสัมผัสจมูกผู้อื่นแล้ว เพราะอาจทำาให้

ติดเชื้อได้ 

 อนึง่ ยาดมมฤีทธิเ์พียงลดอาการเพยีงชัว่คราว 

ถ้าเป็นมากควรไปพบแพทย์ ยาดมทีเ่ป็นลกัษณะยานำา้ 

หรือยาขี้ผึ้ง ให้ป้ายสำาลีหรือผ้าเช็ดหน้า หรือทาบางๆ 

ที่หน้าอก แล้วสูดไอระเหย หรืออาจทาด้านนอกของ

จมูกแต่ต้องใช้ยาปริมาณน้อยๆ และหากมีโรคของ

โพรงจมกูอยู ่เช่น โพรงจมกูอกัเสบจากการแพ้ ตดิเชือ้

ในโพรงจมูกหรือไซนัสอักเสบ ควรหลีกเลี่ยงการใช ้

เนื่องจากอาจทำาให้เยื่อบุโพรงจมูกท่ีเสียหายอยู่แล้ว 

เกิดอาการระคายเคืองมากขึ้น หากสูดยาดมที่มีความ

เข้มข้นมาก อนึ่ง ยาสูดดมนี้อาจเกิดอันตรายกับเด็ก 

ดังนั้นควรเก็บรักษาไว้ให้ห่างมือเด็ก 

7

 สำาหรับยาหม่องนำ้าซึ่งมีข้อบ่งใช้คือ ทาแก้

อาการปวดเมื่อย มีตัวยาหลักคือ เมทิลซาลิซัยเลต 

นอกเหนือจาก เมนทอล การบูร พิมเสน ไม่ควรนำามา

ใช้สูดดม เพราะจะทำาให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณ

ทางเดินหายใจ 

 นอกจากนี ้ยาดมยงัอาจทำาให้เกดิการเสพตดิได้ 

เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ผลิตบางชนิด เช่น เมนทอล 

และการบูร ซึ่งเป็นสารที่มีผลต่อระบบประสาทจึงอาจ

ทำาให้เกิดการเสพติดได้ แต่การ “ติดยาดม” นั้นจะ

เป็นรูปแบบที่ใช้จนติดเป็นนิสัย คล้ายคลึงกับการที่

เราชอบหมุนปากกา ต้องกอดหมอนข้างในเวลานอน 

โดยสังเกตว่าหากวันไหนที่เราลืมเอายาดมออกจาก

บ้าน ไม่ได้ดมยาดมตลอดวัน อย่างมากเราอาจ

รู้สึกอยากสูดยาดมบ้าง แต่เมื่อทำางานหรือเรียนใน

ระหว่างวันเราก็ละเลยความคิดนั้นไปได้ 

 จะเห็นได้ว่า ยาดมเป็นยาสามัญประจำาบ้าน

ที่มีประโยชน์ หากรู้จักใช้อย่างถูกวิธี ระมัดระวัง และ

ไม่สูดดมต่อกันเป็นเวลานาน เมื่อมีอาการผิดปกติ

ควรเลิกใช้ทันทีและรีบปรึกษาแพทย์ การมีไว้สำาหรับ

คนที่จำาเป็นใช้ ก็เป็นการป้องกันโรคบางอย่างได้ ทำาให้

สุขภาพดี โดยไม่ต้องพึ่งยา



จุลสารคณะเภสัชศาสตร์
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Inside MUPY 

Students Activity 

(2 กรกฎาคม 2555) คณบด ีพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร และคณาจารย์ คณะเภสชัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมแสดงความยนิดกีบับณัฑติใหม่ พร้อมทัง้ถ่ายภาพร่วมกนัเป็น

ที่ระลึก เนื่องในโอกาสงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 

2554 มีจำานวนนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 140 คน ประกอบด้วย ปริญญา

เภสัชศาสตรบัณฑิต จำานวน 98 คน ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต จำานวน 33 คน และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำานวน 9 คน

(16 สงิหาคม 2555) ชมรมกฬีาคณะเภสชัศาสตร์ 

ร่วมกับชมรมกีฬาคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล ได้จดัโครงการ “กฬีาประเพณี

สานสมัพนัธ์ เภสชั - ทันตะ คร้ังที ่4 (ยา-ศรี-ฟัน)” 

ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ เพือ่ส่งเสรมิทางด้าน

การกีฬาและนันทนาการ รวมท้ังสร้างเสริม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเภสัชศาสตร์

และทันตแพทยศาสตร์

(17 กรกฎาคม 2555) หน่วยพัฒนาองค์กรและ

บคุลากร จดัโครงการฝึกอบรม “การคดิอย่างเป็น

ระบบ และเทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ” 

ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 อาคารราชรัตน ์

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสถาพร กาญจนวัฒน์ 

ที่ปรึกษาสำานักผู้อำานวยการ โรงพยาบาล

เทพธารินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมทั้งจัด

กจิกรรม workshop ให้แก่บคุลากรสายสนบัสนนุ

ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำานวนกว่า 50 คน 

(1 สงิหาคม 2555) คณะกรรมการศลิปวฒันธรรม 

และชมรมพุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ถวายเทียน

พรรษาและผ้าอาบนำา้ฝน” เนือ่งในวนัอาสาฬหบชูา 

และวนัเข้าพรรษา ประจำาปี 2555 ณ วดัสนามนอก 

อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

(21 สิงหาคม 2555) ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล เข้าพบคณะกรรมการการเย่ียม

สำารวจ และรับการตรวจประเมินคุณภาพการ

ศกึษาภายในระดับสถาบนั ตามผลการดำาเนนิงาน

ในรอบปีการศึกษา 2554 จากสำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ่ ณ ห้องประชุม 

K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดลโดยได้รับเกยีรตจิาก รศ.ดร.

รงัสรรค์ เนยีมสนทิ รองอธกิารบดฝ่ีายแผนและ

พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ รองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

เป็นคณะกรรมการในการเยี่ยมสำารวจครั้งนี้

(15 สิงหาคม 2555) ชมรมเหรียญร้อยด้าน 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล จดัโครงการ 

“มมุมองของเหรยีญทีผ่่านประสบการณ์ ครัง้ที ่1” 

เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสรับฟังการถ่ายทอด

ประสบการณ์ ความคิด และได้รับการเสริมสร้าง

ทักษะต่างๆ จากวิทยากรผู้ประสบความสำาเร็จใน

แต่ละสาขาอาชพี โดยได้รบัเกยีรตจิาก คณุวงศ์ทนง 

ชัยณรงค์สิงห์ หรือพี่โหน่ง บรรณาธิการอำานวย

การนิตยสาร A Day เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 

302 อาคารเทพรัตน์ 

(15 สิงหาคม 2555) คณะกรรมการกิจการ

นักศึกษา จัดโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ

ให้แก่ นกัศกึษาเภสชัศาสตร์ชัน้ปีที ่5 โดยได้รบั

เกียรติจาก คุณเพชรพริ้ง สารสิน ผู้จัดการ

กองพัฒนาการเรยีนรูภ้ายในองค์กร ฝ่ายพฒันา

และฝึกอบรม บรษิทัการบนิไทย จำากดั (มหาชน) 

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนา

บคุลกิภาพเพือ่ความสำาเรจ็ในการทำางาน” ณ ห้อง

ประชุม 206 อาคารราชรัตน์



มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความโดย : รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย กุลกาญจนาธร 

ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จริงหรือไม่? มะหาดท�าให้ขาวขึ้นได้
Herbs for Health

............ ............
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 หลายคนอาจจะสงสัยว่า มะหาด คืออะไร แต่อีกหลายคนคงเคยได้ยินสรรพคุณของครีมมะหาดในการช่วยทำาให้ผิวขาว ซึ่งความจริง

แล้วเป็นอย่างไรนั้น สารสกัดนี้ช่วยให้ผิวขาวได้จริงหรือไม่ เรามาติดตามกัน

 ก่อนอื่นเราควรทำาความเข้าใจกระบวนการสร้างเม็ดสีผิว หรือเมลานิน (melanin) เมลานินแบ่งออกได้เป็นสองชนิด ได้แก่ pheomelanin 

และ eumelanin ซึ่งกระบวนการสร้างเมลานินนี้ต้องใช้กรดอะมิโน tyrosine เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ โดยมีเอ็นไซม์ tyrosinase ทำาการ

เปลี่ยนกรดอะมิโน tyrosine ให้เป็น dihydroxyphenylalanine (DOPA) และเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็น DOPA aquinone ตามลำาดับ ซึ่งสาร DOPA 

aquinone นี้จะทำาปฏิกิริยากับสาร cysteine หรือ glutathione แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสาร cysteinyl-DOPA และเกิดกระบวนการ

ต่อไปอีกได้เป็น 1,4-benzothiazinyl-alanine และ pheomelanin นอกจากนี้ในสภาวะที่ขาด cysteine สาร DOPA aquinone จะเปลี่ยนไป

เป็น DOPA achrome ได้ ซึ่งจะถูกเปลี่ยนต่อไปเป็น 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid (DHICA) และ eumelanin ตามลำาดับ ดังแผน

ภาพที่ 1

 มะหาด มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Artocarpus lakoocha Roxb. เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ Moraceae มีถิ่นกำาเนิดจากทวีปเอเชียใต ้

มีความสูงประมาณ 20-30 เมตร ในประเทศไทยใช้สารสกัดแก่นมะหาดในการถ่ายพยาธิ ปัจจุบันมะหาดได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นหลังจากมีการ

ค้นพบว่า สารสกัดมะหาดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอ็นไซม์ tyrosinase ในหลอดทดลอง โดยสารที่ออกฤทธิ์นี้ ในสารสกัด ได้แก่ oxyresveratrol และ 

resveratrol โดย oxyresveratrol ยับยั้งเอ็นไซม์ tyrosinase ได้มากกว่าสาร resveratrol ถึง 20 เท่า

 จากผลการทดสอบสารสกัดมะหาดในการยับยั้งเอ็นไซม์ tyrosinase ในหลอดทดลอง และประสิทธิภาพในการยับยั้งการสร้างเมลานิน

ในอาสาสมัคร พบว่า ค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการทำางานของเอ็นไซม์ tyrosinase ของสารสกัดมะหาด และ สาร oxyresveratrol มีค่า

เท่ากับ 0.76 และ 0.83 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำาดับ และผลการยับยั้งการสร้างเมลานินในอาสาสมัคร โดยใช้สารสกัดมะหาดที่ความเข้มข้น 

0.25% w/v ในสารละลาย propylene glycol เปรียบเทียบกับสารที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเมลานิน ได้แก่ สารสกัด licorice ที่ความเข้มข้น 

0.25% w/v และ kojic acid ที่ความเข้มข้น 3% w/v ในสารละลายเดียวกัน โดยให้อาสาสมัรทาสารสกัดบริเวณต้นแขนข้างใดข้างหนึ่ง อีกข้าง

ให้ใช้สารละลาย propylene glycol เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบปริมาณเมลานินที่ลดลง จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดมะหาดช่วยให้ผิวขาวขึ้น

ได้เมื่อใช้ทาติดต่อกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ในขณะที่ kojic acid และ สารสกัด licorice ต้องใช้เวลา 6 และ 10 สัปดาห์ ตามลำาดับ จึงจะเห็น

ความแตกต่างของสีผิว นอกจากนี้ตำารับเครื่องสำาอางโลชั่นชนิดไขมันในนำ้า (oil-in-water emulsion) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัด

มะหาด (0.10 %w/w) ในการทำาให้ผิวขาวได้ดีขึ้น เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์

 ดงันัน้การเลอืกใช้ผลติภณัฑ์สารสกดัมะหาดเพือ่ให้ผวิขาว นอกจากจะต้องพจิารณาถงึความเข้มข้นของสารสกดัมะหาดในผลิตภัณฑ์แล้ว 

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ก็มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำางานของสารสกัดมะหาดเช่นกัน

ที่มา http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=113

มหาวิทยาลัยมหิดล
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 “แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล...” เสียงบทเพลง

ค่านำ้านมที่ดังแว่วมา พร้อมกับภาพของเหล่าเด็กน้อยที่กำาลังก้มลงกราบแทบเท้าของมารดาอยู่

บนเวที คงทำาให้คนที่พบเห็นแอบนำ้าตาซึมด้วยความรู้สึกซาบซึ้งมิได้ 

 ในช่วงเดอืนสงิหาคมน้ี มวีนัสำาคัญท่ีจะลมืไม่ได้เลย นัน่คอื วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี คอลัมน์ 

MUPY Special Guest มีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณรัชดาพร วรภักดี หรือพี่จ้อม ตำาแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหรือโอเปอเรเตอร์เสียงหวานประจำาคณะฯ ของเรา ที่เพิ่งได้รับรางวัล 

“คุณแม่ดีเด่น ประจำาปีการศึกษา 2555” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมานี่เองคะ

Q: ก่อนอื่นเลย ขอแสดงความยินดีกับพี่จ้อมด้วยนะคะ ตอนที่ได้รับรางวัล

รู้สึกอย่างไรบ้างคะ

A: ขอบคุณค่ะ พี่รู้สึกปลาบปลื้มใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ 

โดยเฉพาะตอนที่ได้เป็นตัวแทนของคุณแม่ทุกท่านในวิทยาลัยฯ ขึ้นกล่าวบนเวที 

ทัง้ตืน่เต้นแล้วก็ประหม่ามากๆ แต่อย่างไรกต็ามต้องขอบคณุน้องแจน (น.ส. จรรยาพร 

วรภักดี) ลูกสาวคนเก่งที่ทำาให้พี่ได้รับรางวัลนี้ค่ะ 

Q: การเป็นคุณแม่ที่ต้องทำางาน พร้อมกับเลี้ยงดูลูกไปด้วย คงจะเหนื่อย

ไม่น้อยเลย พี่จ้อมมีการแบ่งเวลาอย่างไรคะ

A: สำาหรับพี่นะเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำาคัญมากค่ะ ยิ่งตอนนี้น้องแจนอยู่ในช่วงวัย

หวัเลีย้วหวัต่อ ประกอบกบัทีน้่องเป็นนกักฬีาเทเบลิเทนนิสเยาวชนทมีชาตไิทย รุ่นอายไุม่เกนิ 15 ปี ซึง่จะต้องมกีารเก็บตวัเพือ่ซ้อม

กีฬาหรือไปแข่งขันตามสถานที่ต่างๆ บ้าง ทำาให้เวลาว่างไม่ตรงกัน แต่พี่ก็จะพยายามหาเวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 

เช่น วนัทีน้่องแจนไม่มเีกบ็ตวัซ้อมหรอืแข่งเรากจ็ะรับประทานอาหารเช้าด้วยกนั พาน้องแจนไปส่งทีโ่รงเรียน ระหว่างทางกมี็พดูคยุ

ปรึกษากันบ้าง แล้วพี่ก็มาทำางาน 8 โมงครึ่ง พอตอนเย็นหลังเลิกงานประจำาก็จะไปทำางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะ

รีไซเคิลของคณะฯ จนถึง 6 โมงเย็น ก็จะไปรับน้องแจนซึ่งจะซ้อมกีฬาที่สโมสรกีฬากองทัพบกทุกวัน กว่าจะเลิกก็ประมาณ

สองทุ่มคร่ึง ถ้าเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ จะพาไปแข่งขันหรือไปซ้อมอยู่ด้วยกันท้ังวัน เรียกว่าคอยดูแลให้กำาลังใจเขาอย่างใกล้ชิดค่ะ

Q: ฟังอย่างน้ีแล้วรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากๆ เลยนะคะ ว่าแต่พี่จ้อมมีวิธีการเลี้ยงดูลูกหรือปลูกฝัง

อย่างไรคะ ถึงโตมาได้ดีแบบนี้

A: ส่วนใหญ่พี่จะสอนน้องแจนในเรื่องความขยันหมั่นเพียร รู้จักอดทน และฝึกการใช้จ่ายอย่างประหยัดอดออม ที่สำาคัญต้องมี

ความตรงต่อเวลา และประพฤติตัวให้อยู่ในเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยค่ะ อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าพี่ให้ความสำาคัญกับเรื่อง

เวลามาก เพราะฉะนั้นการดูแลลูกสำาหรับพี่คือ การเสียสละเวลาส่วนตัวของตัวเอง โดยการทุ่มเทเอาใจใส่ มีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ของลูกอยู่เสมอ เวลาลูกมีปัญหาก็ให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำากับเขาได้ อย่างตอนที่รู้ว่าน้องแจนสนใจกีฬาเทเบิลเทนนิส พี่ก็

จะสนับสนุนเขามาตลอด จนตอนนี้ได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยแล้ว ก็รู้สึกภูมิใจว่าเราเลี้ยงเขามาได้ดีไม่แพ้คนอื่นๆ ค่ะ

Q: ในอนาคตพีค่าดหวงัในตวัของน้องแจนอย่างไรบ้างคะ

A: พี่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่าแค่ขอให้น้องเป็นคนดี 

เป็นนักกีฬาที่ดี เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศ

ชาติต่อไปค่ะ

Q: สุดท้ายนี้ พี่จ้อมมีข้อคิด / คติเตือนใจ ที่อยากฝาก

ถึงคุณแม่ท่านอื่นๆ บ้างไหมคะ

A: อยากให้คณุแม่รบัฟังความคดิเหน็ และเหตผุลของลกู 

เพื่อนำามาพิจารณาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันของ

ตนเองและลูก เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ
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โดย : PR Team

MUPY Special Guest 

จุลสารคณะเภสัชศาสตร์

นางรัชดาพร วรภักดี 

ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด สำานักงานคณบดี 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล



มหาวิทยาลัยมหิดล
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มหาวิทยาลัยมหิดล
MUPY go inter              โดย...งานวิเทศสัมพันธ์ 

(5 กรกฎาคม 2555) ผศ.ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ให้การต้อนรับ Mr. Narek Saugy และ Mr. Florian Danowicz 

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จาก University Paris 

Descartes ประเทศฝรั่งเศส จำานวน 2 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาในโครงการ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติที่มาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

เภสัชกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 4 

กรกฎาคม - 25 กันยายน 2555

(27 กรกฎาคม 2555) Prof. Dr. Peter Kleinebudde จาก Institute of 

Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Heinrich-Heine-University 

of Duessseldorf ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน เดินทางมาเยือนคณะฯ เพื่อ

ให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และหารือความร่วมมือ

ในการทำาวิจัย ในโอกาสนี้ ยังได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “Raman 

spectroscopy as PAT tool for tablet coating” ณ ห้องบรรยาย 206 

อาคารราชรัตน์ 

(30 กรกฎาคม 2555) Ms. Yong Pei Chean, Chief Pharmacist, Khoo 

Teck Puat Hospital, Ms. Jaslyn Cheow, Assistant Manager และ 

Mr. Jason Fong, Assistant Director จาก MOH Holdings ร่วมกัน

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับโอกาสในการทำางานเป็นเภสัชกรให้กับสถานพยาบาล

ของรัฐในประเทศสิงค์โปร์ พร้อมทั้งอธิบายสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ ให้แก่ 

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และศิษย์เก่าของคณะฯ ที่สนใจเดินทางไป

ทำางานในประเทศสิงคโปร์ด้วย 

(14 สิงหาคม 2555) รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุษา 

ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อ.ดร.อัญชลี จินตพัฒนากิจ 

จากภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การ

ต้อนรบั Professor Ken-ichi Inui อธกิารบด ีKyoto Pharmaceutical University 

ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ และให้การบรรยาย

พิเศษ เรื่อง Graduate Programs of Kyoto Pharmaceutical University 

(21 สิงหาคม 2555) ผศ.ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ให้การต้อนรบั Mr. Naofumi Seira นกัศกึษาแลกเปลีย่นจาก Chiba University 

ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจะเข้ารับการฝึกอบรมด้านเภสัชศาสตร์ที่คณะฯ ในระหว่าง

วันที่ 21 สิงหาคม - 27 กันยายน 2555 โดยมีอาจารย์ศุภโชค มั่งมูล อาจารย์

ประจำาภาควิชาเภสัชวิทยา เป็นผู้ประสานงานหลักสูตรการฝึกอบรม



 “ทอดมันร้อนๆ ได้แล้วจ้า”

 เสยีงของพีว่รรณ หรอื คณุอบุลวรรณ บญุเปล่ง จากภาควิชาเภสชัพฤกษศาสตร์ 

ตะโกนร้องบอกเหล่าบรรดานักชิม ที่ยืนนำ้าลายสออยู่หน้าเตา ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม 

KM Lunch ในหัวข้อ “การเลือกใช้นำ้ามันในการทำาอาหารให้เหมาะสม” เมื่อต้นเดือน

กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล มาร่วมเป็น

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไขมันชนิดต่างๆ การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร

ที่มีไขมันสูงและเป็นอันตรายกับร่างกาย รวมไปถึงเคล็ดลับการเลือกใช้นำ้ามันให้เหมาะสม

กับอาหารแต่ละชนิดด้วย ก่อนที่ท่านวิทยากรทั้งสองจะยอมสลัดคราบนักวิชาการมาในมาดของแม่ครัวหัวป่าก์ เพื่อสาธิตการทำาอาหาร

ในเมนู “ทอดมันปลากราย” ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะ พร้อมแล้วก็ลุยกันเลยค่ะ!

เครื่องปรุงและส่วนผสมทอดมัน

1. เนื้อปลาสับหรือบด 500 กรัม

2. ไข่ไก่ 1 ฟอง 

3. ถั่วฝักยาว 1/2 ถ้วยตวง (หั่นเป็นชิ้นบาง) 

4. ใบมะกรูดซอยละเอียด 3 ช้อนโต๊ะ 

5. นำ้าตาล 1 ช้อนชา 

6. นำ้าเกลือ 1 ช้อนชา

7. นำ้าปลา 1-2 ช้อนชา 

8. นำ้าพริกแกงเผ็ด 1 ช้อนโต๊ะ 

9. นำ้ามันสำาหรับทอด 1-2 ถ้วยตวง

ขั้นตอนการทำาทอดมัน

1. ผสมเกลือและนำ้าเย็นจัดเข้าด้วยกัน  คนให้เกลือละลาย

2. นำาเนื้อปลาบดใส่ลงในชามหรืออ่างสเตนเลส ค่อยๆ ใส่นำ้าเกลือที่เตรียมไว้เป็นระยะพร้อมๆ กับ

 นวดด้วยมือจนเนื้อปลาเหนียวจับตัวเป็นก้อนดี 

3. เติมนำ้าพริกแกงเผ็ด ไข่ไก่ ปรุงรสด้วย นำ้าปลา นำ้าตาลทราย แล้วคลุกเคล้าให้ทั่วใส่ ถั่วฝักยาว 

 และใบมะกรูดลงไป แล้วนวดต่อให้เข้ากัน

4. ตักส่วนผสมออกมา 1 ช้อนโต๊ะ และปั้นเป็นแผ่นกลม (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว) ปั้นจน

 ส่วนผสมหมด จากนั้นจึงนำาไปทอดในนำ้ามันที่ร้อนปานกลาง จนกระทั่งสุก ตักขึ้นใส่กระชอนพักไว้

5. เสิร์ฟพร้อมนำ้าจิ้มทอดมัน

MUPY Kitchen

เครื่องปรุงและส่วนผสมนำ้าจิ้มทอดมัน 

1. แตงกวาหั่นเป็นชิ้นเล็ก 1 ถ้วยตวง 

2. ถั่วลิสงคั่วแล้วนำาไปบด 1/2 ถ้วยตวง 

3. นำ้าตาลทราย 1/2 ถ้วย

4. นำ้าส้มสายชูหรือนำ้ามะนาว 2-3 ช้อนโต๊ะ

5. พริกชี้ฟ้า 2-3 เม็ด

6. เกลือป่น 1-2 ช้อนชา

เคล็ดลับข้างครัว

การเลือกใช้นำ้ามันสำาหรับอาหารประเภททอด ควรเลือกใช้นำ้ามันที่สามารถทนความร้อนได้สูง เช่น นำ้ามันปาล์ม เพื่อลดอัตราการ

เกิดสารก่อมะเร็งที่อาจปะปนมากับอาหารได้ และควรใช้กระดาษสำาหรับซับนำ้ามันอาหารทอดรองในกระชอนก่อนจัดใส่จาน เพื่อลด

ปริมาณนำ้ามันส่วนเกินที่เข้าสู่ร่างกาย

โดย : PR…พาเพลิน


